



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Khai trương Trung tâm mua sắm May 10 Hưng Hà



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Tổng công ty May 10 cắt băng khai trương.

Sáng ngày 16/12, tại thị trấn Hưng Hà (Hưng Hà), Tổng công ty May 10 tổ chức khai trương Trung tâm mua sắm May 10 Hưng Hà. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai trương.

Trải qua 73 năm xây dựng và trưởng thành,

Tổng công ty May 10 hiện có 18 xí nghiệp thành viên và liên doanh tại 7 tỉnh, thành phố trên cả nước; 12.000 cán bộ, công nhân viên với thu nhập bình quân 7,6 triệu đồng/người/tháng; doanh thu hàng năm đạt 3.200 tỷ đồng. Tại Thái Bình, Tổng công ty May 10 hiện có 5 xí nghiệp thành viên và liên doanh với gần 4.000 lao động, trong đó trên địa bàn huyện Hưng Hà có 2 xí nghiệp với hơn

2.000 cán bộ, công nhân viên. Trung tâm mua sắm May 10 Hưng Hà có quy mô 1.200m² bao gồm Cửa hàng thời trang May 10 và Siêu thị M10mart được hoàn thành xây dựng trong 4 tháng nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm hiện đại, tiện ích và thân thiện cho nhân dân. Đây cũng là công trình mang ý nghĩa đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày 10 làm theo lời Bác (8/1/1959 - 8/1/2019).

PHAN ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ LONG HẦU Kỷ niệm 50 năm thành lập

Sáng ngày 15/12, Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu (khu Công nghiệp Tiên Hải) long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1968 - 2018). Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu chung sức, đồng lòng phát huy truyền thống tốt đẹp, đổi mới, sáng tạo, đưa Công ty phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, khẳng định vị thế trên thị trường gốm sứ trong cả nước. Thời gian

qua, cơ sở vật chất của Công ty luôn được đầu tư mở rộng trên 15.000m² nhà xưởng, đầu tư, cải tạo nhiều thiết bị sản xuất sứ vệ sinh; đầu tư thêm 2 dây chuyền sản xuất sứ dân dụng. Các sản phẩm gốm sứ của Long Hầu với thương hiệu "Vinaloha" và "Lohaco" không chỉ đáp ứng cho thị trường trong nước mà còn từng bước vươn ra thế giới, góp phần khẳng định trí tuệ, sức mạnh Việt Nam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Xem tiếp trang 4)

MANH THẮNG



Sản xuất tại Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu.

Thành phố giành giải nhất toàn đoàn với 5 huy chương vàng

Trong hai ngày 15 - 16/12, tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao tỉnh đã diễn ra giải vô địch bóng bàn tỉnh năm 2018 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Bóng bàn tỉnh tổ chức. Đây là giải đấu nằm trong chương trình Đại hội thể dục thể thao tỉnh năm 2018.



Giải vô địch bóng bàn tỉnh năm 2018 thu hút sự tham gia của gần 130 vận động viên đến từ 12 câu lạc bộ bóng bàn thuộc các sở, ban, ngành, 8 huyện, thành phố và các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu theo nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ thuộc các nhóm tuổi dưới 30, 31 - 40, 41 - 50, trên 51 tuổi. Hơn 130 trận đấu của giải đã mang đến cho khán giả những trận đấu hay, sôi động và đầy kịch tính.

Kết thúc, giải nhất toàn đoàn đã thuộc về đội thành phố Thái Bình với 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 (Xem tiếp trang 4)

HOANG LANH

766 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh



Học sinh Trường THPT Tiên Hưng (Đông Hưng).

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2018 - 2019. Theo đó, toàn tỉnh có 766 học sinh đạt giải với 44 giải nhất, 163 giải nhì, 245 giải ba và 314 giải khuyến khích.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm nay được tổ chức vào ngày 7/12. Tham gia kỳ thi có 1.480 thí sinh đến từ các trường THPT và GDTX trong toàn tỉnh. Các thí sinh đã dự thi ở 8 môn gồm: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh.

Đây là một trong những kỳ thi được tổ chức thường niên nhằm góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học.

DANG ANH

ĐÔNG HƯNG Tăng cường các biện pháp phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm và thủy sản

Để phòng, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản vụ đông năm 2018, UBND huyện Đông Hưng đã yêu cầu các xã, thị trấn và thủ trường các đơn vị có liên quan tập trung hướng dẫn người chăn nuôi làm mới hoặc sửa chữa, củng cố chuồng trại bảo đảm đủ diện tích, dùng các loại vải bạt, bao đũa, nilon, vật liệu sẵn có làm rèm che kín chuồng trại, tránh mưa hắt, gió lùa vào chuồng, giữ nền chuồng luôn khô ráo, có đủ chất độn chuồng. Vào những ngày nhiệt độ thấp dưới 12°C thì nhốt gia súc, gia cầm ở trong chuồng cho ăn uống đầy đủ, làm áo ấm bằng bao tải, chăn... mặc cho trâu bò. Đốt sưởi cho gia súc, gia cầm nhưng không được dùng than các loại. Tăng cường dinh dưỡng cho gia súc, gia cầm, với trâu bò bổ sung khoáng, vitamin trong những ngày giá rét. Với lợn và gia cầm nuôi thương phẩm ăn theo khẩu phần tự do, với lợn và gia cầm sinh sản tăng

(Xem tiếp trang 4)

THU HIỀN

Khánh thành nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng làng Đồn Xá

Ban quản lý dự án xây dựng công trình văn hóa lịch sử làng Đồn Xá vừa tổ chức khánh thành nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng làng Đồn Xá, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ).

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, hàng trăm người con quê hương Đồn Xá đã xung phong lên đường tham gia chiến đấu. Kết thúc chiến tranh, thôn có 44 liệt sĩ, 4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Để tưởng nhớ công lao của các liệt sĩ, lãnh đạo địa phương đã tích cực kêu gọi nhân dân trong thôn, những người con xa quê ủng hộ kinh phí để xây dựng nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Sau một thời gian huy động, tháng 7/2018 công trình được khởi công, đến tháng 12/2018 công trình hoàn thành với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng.

Công trình nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hoàn thành là địa chỉ tâm linh để thân nhân liệt sĩ và người dân trong thôn, trong xã đến thấp hương bày tỏ lòng biết ơn, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

NGUYỄN CƯỜNG

VŨ THƯ, QUỲNH PHỤ Gặp mặt đảng viên Công giáo

* Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2018 và đón mừng năm mới 2019, Huyện ủy Vũ Thư tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ, đảng viên là người Công giáo trên địa bàn.

Năm 2018, tổng giá trị sản xuất của huyện Vũ Thư ước đạt trên 9.966 tỷ đồng, tăng 9,97% so với năm 2017; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nhân dân giữ vững niềm tin vào Đảng, Nhà nước; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố. Trong thành tựu trên có đóng góp tích cực của 12.000 người theo đạo Công giáo trên địa bàn, đặc biệt vai trò tiên phong, gương mẫu của 166 cán bộ, đảng viên là người Công giáo. Mặc dù công tác, sinh hoạt ở nhiều đơn vị, tổ chức cơ sở đảng khác nhau nhưng những năm qua, cán bộ, đảng viên là người Công giáo luôn là những nhân tố tích cực, quan trọng trong tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, nhất là các

(Xem tiếp trang 4)

QUỲNH LƯU - TRINH CƯỜNG

Sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp tết dương lịch

(Xem trang 2)



Các phương tiện ra vào bến xe khách Thái Bình đều tuân thủ hướng dẫn của nhân viên Ban Quản lý bến.

Hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

(Xem trang 3)